

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ผู้เข้าประชุม ๑๑ คน

ผู้ไม่มาประชุม - คน

ผู้ลาประชุม - คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอเทพ สว่าง	ประธานสภา		
๒	นายวีรช สันติ	รองประธาน		
๓	นางสาวมาลา พันธุ์ศรี	คณบดี		
๔	นายจักรวรรดิ ตรีภัก	ก.อ.มต. ๘		
๕	นายสมศักดิ์ อวบน้ำ	ก.อ.มต. ๙		
๖	นายประจักษ์ ใจดี	ก.อ.มต. ๑๐		
๗	นายศิริธรรม สีทา	ก.อ.มต. ๑๑		
๘	นายประจักษ์ อวบน้ำ	ก.อ.มต. ๑๒		
๙	นายเดช สวัสดิ์บุรุษ	ก.อ.มต. ๑๓		
๑๐	นายศิริ: สวัสดิ์	(ก.อ.มต. ๑๔)		
๑๑	นายทองดี สีสม	ก.อ.มต. ๑๕		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิเชียร พงษ์พันธ์	นายก อบจ.หนองบอน		
๒	นายมงคล ชัยภัก	รองนายก อบจ.		
๓	นายสุวิทย์ อวบน้ำ	รองนายก อบจ.		
๔	นายประจักษ์ อวบน้ำ	ก.อ.มต. ๑๖		
๕	นายทองดี สีสม	ก.อ.มต. ๑๗		
๖	นายสีทา สีสม	ก.อ.มต. ๑๘		
๗	นายสุวิทย์ อวบน้ำ	ก.อ.มต. ๑๙		
๘	นายสุวิทย์ อวบน้ำ	ก.อ.มต. ๒๐		
๙				

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม (นายสามารถ พันธุ์โย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน) เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนทุกท่าน ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ขณะนี้เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันทรเกียรติแห่งนี้ จำนวน ๑๑ คน ครบองค์ประชุม ลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านสุเทพ ศิริขวา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ครับ

นายสุเทพ ศิริขวา เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานสภา หนองบอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุเทพ ศิริขวา ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรียน ท่านสมาชิกสภา
ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน และท่านผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ กระผมขอเข้าระเบียบการประชุมเลย
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สำหรับเรื่องที่จะแจ้งที่ประชุมทราบ
กระผมขอเชิญให้เจ้าหน้าที่ที่มาใหม่เข้ามาในห้องประชุมเพื่อรายงานตัวอย่างเป็น
ทางการนะครับ เพราะว่าสมาชิกเราจะได้อ่าน รู้จัก เพราะว่าบางทีเห็นหน้าแต่ไม่รู้จักชื่อ ก็ขอ
เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ครับ

เจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ รายงานตัว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายสุเทพ ศิริขวา เชิญท่านสมาชิกครับมีข้อใดที่จะแก้ไขปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง หรือไม่ครับ
ประธานสภา ขอให้ท่านตรวจสอบนะครับ มีอะไรผิดตก เชิญครับ
ที่ประชุม ไม่มี

นายสุเทพ ศิริขวา ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา ตำบลหนองบอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครับ ถ้าเห็นชอบยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

นายสุเทพ ศิริขวา

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ ผมขอเสนอเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับ
ผู้เข้าร่วมประชุม ผมขอแจ้งท่านสมาชิกให้ทราบว่าในการประชุมครั้งต่อไป ครั้งนี้เรามี
หนังสือประกาศประชาชนผู้นำชุมชนสามารถเข้าร่วมประชุมรับฟังได้นะครับ ในครั้ง
ต่อไปผมอยากจะฝากทางสมาชิกสภาให้แจ้งกับผู้นำว่าสามารถเข้าร่วมประชุมได้แล้วให้
บุคคลที่จะเข้าร่วมประชุมให้ทำหนังสือหรือทางหมายเลขโทรศัพท์ว่าจะเข้าร่วมประชุม
ถ้าไม่ได้แจ้งไม่จัดที่นั่งให้ นะครับ ให้ท่านแจ้งรายชื่อเข้ามาว่าจะเข้าร่วมประชุม และทาง
สภาก็จะจัดที่นั่งให้ นะครับ ก็ขอให้ทางสมาชิกสภาประชาสัมพันธ์นะครับ เพราะทาง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านท่านอยากเข้าร่วม ที่ท่านเข้ามา ก็คงจะเข้ามาร่วมรับฟังคงไม่มีการ
ชี้แจงไม่มีสิทธิอภิปราย ไม่มีสิทธิลงความเห็นอะไร แต่ท่านอยากมารับฟังหรือว่าทาง
สมาชิกสภามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถ้าไม่มีท่านใดแสดงความคิดเห็น ท่าน
สมาชิกก็คงจะเข้าใจในระบบ มันเป็นกฎระเบียบ ที่ผ่านมามาทำไมไม่เห็นผู้นำเราเข้ามาฟัง
เชิญท่านนายกครับ

นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์

นายก อบต.

ครับ ขอขอบคุณท่านประธาน ท่านสมาชิกทุกท่านครับ กระผมอยากจะอธิบายใน
เรื่องของผู้เข้าร่วมประชุมตามหลักของการเป็นผู้เข้าร่วมประชุมโดยปกติมีสิทธิที่จะ
อภิปรายได้แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนน ท่านอาจจะซักถามได้ในประเด็นนี้ไม่ทราบทางสภาจะ
อนุญาตในจุดนี้หรือไม่ท่านอาจจะไม่มีสิทธิยกมือ แต่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้
ขอบคุณครับ

นายสุเทพ ศิริขวา

ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับท่านนายก ตามที่ถามทางผู้รับผิดชอบงานสภา ท่านก็บอกให้ท่าน
มานั่งฟังได้ เดี่ยวผมจะขอศึกษาระเบียบให้ชัดเจนก่อนนะครับผมจะแจ้งอีกครั้งระเบียบ
ตามที่เราประชุมมานะครับ ตามที่ไปอบรม ท่านสมาชิกหลายๆ ท่านไปอบรมมาผมจำได้
ประมาณว่าให้ท่านมานั่งรับฟังผมขออนุญาตสอบถามเรื่องระเบียบอีกครั้งนะครับ ให้
ชัดเจนในเรื่องกฎหมาย ผมจะศึกษาตามที่ท่านนายกสอบถามมาเกี่ยวกับการอภิปราย
และการแสดงความคิดเห็น ผมขอศึกษาระเบียบก่อนครับ เพราะที่ผ่านมามากหลายครั้ง
เราก็มีปัดเป็นที่ปรึกษาในเรื่องประชุม เรื่องกฎหมาย ถ้าถามว่าสมาชิกเราแน่นหรือไม่
เรื่องกฎหมายก็คงไม่แน่น คงเข้าใจนะครับ ขอขอบคุณมากครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองช่าง) จำนวน ๒ โครงการ

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ จุดถนนเส้นเหล่ายาว-หนองไผ่

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ จุดถนนเส้นเหล่ายาว-หนองโก

นายสุเทพ ศิริขวา

กระผมขอให้พิจารณาวาระที่ ๔.๔ ก่อน เนื่องจากผู้อำนวยการกองช่างมีฐานะ

ประธานสภา

เร่งด่วน ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างครับ

นายประสงค์ สุภาวัฒน์พันธ์

เรียนท่านประธานสภา สำหรับวาระที่ ๔.๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

ผู้อำนวยการกองช่าง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ของกองช่าง จำนวน ๒ โครงการ

โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ จุดถนนเส้นเหล่ายาว-หนองไผ่

โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ จุดถนนเส้นเหล่ายาว-หนองโก

ดูตามเอกสารที่ส่งให้กับทุกท่านที่เป็นใบขวงน่ะครับ ตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการที่ ๑ ครบรายการที่ ๑ ข้อความเดิม งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จุดถนนเส้นเหล่ายาว-หนองไผ่ ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. ขอแก้ไขข้อความ เป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทเท่าเดิมครับ

รายการที่ ๒ ข้อความเดิม งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค รายการที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จุดถนนเส้นเหล่ายาว-หนองโก ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. ขอแก้ไขข้อความ เป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ายาว หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาทเท่าเดิมครับ ขอแก้เป็น ยาว ๕๓ เมตรทั้งสองโครงการครับ เนื่องจากพิมพ์ผิดครับ

นายสุเทพ ศิริขวา ขอบคุณครับท่าน ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตที่ประชุมครับ คือลักษณะ
ประธานสภาฯ ของการพิมพ์ ๘๐ เมตร แต่เรื่องที่กำลังดำเนินการจริง ๆ แค่ ๕๓ เมตร ถ้าเป็น ๘๐ เมตรก็จะเกิน
งบประมาณนะครับ ขอให้ท่านสมาชิกสภาแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาว่าสภาจะปรับ
ตามที่ทางผู้อำนวยการกองช่างขอมา เป็นการพิมพ์ผิดครับถ้าดำเนินการไปเลยก็จะผิดระเบียบก็
เลยขอในการพิจารณาสภา กระผมขออนุญาตเรียนถามนะครับ ตามที่ท่านผู้อำนวยการกองช่าง
กล่าวมา จำนวน ๕๓ เมตร ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

๔.๑ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โอน
ตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าไฟเมก้าชาวมี่ปุ้มรองขาปรับระดับ
ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง ๗๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕๐ เมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว และขนาดไม่น้อย
กว่ากว้าง ๖๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๓๐ ตัว

นายสุเทพ ศิริขวา ๔.๑ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประธานสภาฯ (สำนักปลัด) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะพับเอนกประสงค์
หน้าไฟเมก้าชาวมี่ปุ้มรองขาปรับระดับขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง ๗๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕๐
เมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว และขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง ๖๐ เซนติเมตร
ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๓๐ ตัว เชิญผู้บริหารชี้แจงครับ

นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์ ขอบคุณท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ในส่วนของข้อ ๔.๑ ในการโอน
นายก อบต. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าไฟเมก้าชาวมี่ปุ้มรองขาปรับระดับ
ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง ๗๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕๐ เมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐
ตัว และขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง ๖๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร สูง ๗๕
เซนติเมตร จำนวน ๓๐ ตัว ก็ขอรายงานให้ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน
ได้รับทราบความจำเป็นที่โอนงบประมาณคือจะปรับปรุงหรือเสริมให้ห้องประชุมที่เรา
เคยขอครั้งก่อนเพื่อปรับปรุงการซ่อมการใช้ ส่วนที่ขอส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์จะอธิบายใน
เรื่องของโต๊ะไฟเมก้าจะเป็นโต๊ะขาที่เป็นขาพับขนาดกว้าง กว้าง ๗๕ เซนติเมตร ยาว
๑๕๐ เมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว จะจัดหาเพื่อเป็นโต๊ะสำหรับจัดการ
ประชุมและใช้ในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นโต๊ะที่ขนย้ายสะดวก ส่วนโต๊ะ
ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง ๖๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร
จำนวน ๓๐ ตัว สามารถนั่งได้ ๓ ที่นั่ง โดยถ้าได้ชุดนี้เราสามารถจัดการประชุมได้ ๘๐
- ๙๐ คน จำนวนรวมทั้ง ๒ รายการจำนวนรวม ๔๐ ตัว ทางฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่า

นายเดช ศักดิ์หาญอินทร์ ตามที่นายกเสนอญัตติเพื่อพิจารณาโอนเงินงบประมาณสำนักปลัดเพื่อจัดซื้อสมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๐ ครุภัณฑ์สำนักงานผมว่าน่าจะเลื่อนออกไปก่อนเพราะอยากให้ช่วยซ่อมแซมถนนเพื่อ

นายสุเทพ ศิริขวา ขอบคุณครับท่านสมาชิกหมู่ที่ ๑๐ ตามที่ท่านเดช ศักดิ์หาญอินทร์ ชี้แจง
ประธานสภา อภิปรายอยู่ที่ตัวท่านนะครับว่าจะให้หรือไม่ให้ นะครับมันเป็นอำนาจของสภาถ้าเห็นสมควรให้ก็ยกมือถ้าไม่เห็นสมควรให้ก็ไม่ให้มันเป็นอำนาจของเรา ทางท่านนายกทางผู้บริหารก็มีเหตุผลของท่านที่เสริมสร้างพัฒนา มีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเลยนะครับ มีมติเห็นชอบและไม่เห็นชอบ ผมขอมติถ้าเห็นชอบขอให้ยกมือครับขอให้ท่านเลขานับด้วยครับ

นายสุเทพ ศิริขวา มติไม่เห็นชอบขอให้ยกมือครับ มติเท่าครับท่านเลขา
ประธานสภา

นายสามารถ พันธุ์โย มติเห็นชอบ ๕ เสียง มติไม่เห็นชอบ ๓ เสียง ไม่ออกเสียง ๓ เสียง
เลขานุการสภา

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง
ไม่เห็นชอบ ๓ เสียง
งดออกเสียง ๓ เสียง

นายสุเทพ ศิริขวา สรุปรว่าเห็นชอบนะครับ มติต่อไปเป็นวาระที่ ๔.๒
ประธานสภา

๔.๒ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง และขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง

นายสุเทพ ศิริขวา ๔.๒ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประธานสภา (สำนักปลัด) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง และขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เชิญผู้บริหารครับ ชี้แจงเหตุผลให้กับสมาชิกรับทราบ ขอกราบเรียนเชิญครับ

นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์ ขอบคุณท่านประธานอีกครั้งครับ ขอบคุณท่านสมาชิกสภา การปรับปรุงใน
นายก อบต. หลายๆ เรื่อง ซึ่งมีความจำเป็น เพราะผมเชื่อว่าในสถานที่ประชุมแห่งนี้เป็นสถานที่ที่จะ
ในกิจกรรมในหลายๆ กิจกรรม และรองรับหน่วยงานในหลายๆ หน่วยงานที่จะต้องขอ
สถานที่ประชุมของเราโดยเฉพาะงานภายในของเรา งานภายในของเราก็ต้องใช้

อย่างเช่น โรงเรียนศูนย์ที่ปึงกรณ์ หรือแม้แต่การจัดการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งมีจำนวนเกิน ๒๐ ถึง ๓๐ ท่าน เพราะที่ตรงนั้นอาจเป็นสถานที่จำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพราะฉะนั้นการซื้อครุภัณฑ์แอร์นั้น เพราะเป็นเครื่องปรับอากาศที่จะช่วยให้การประชุมที่มีบุคคลจำนวนมากในห้องประชุมได้มีความสบายขึ้น ก็เหมือนที่เรานั่งประชุมในห้องแอร์ขณะนี้ โดยเฉพาะหน้าร้อนและอีกอย่างก็มองถึงเรื่องของความมาตรฐานของห้องประชุม เพราะคิดว่าน่าจะดำเนินการได้ จึงได้ร้องขอมาเพราะคิดว่าจะให้เป็นที่ที่มีความพร้อมของการให้บริการทั้งบริการตนเองและหน่วยงานข้างนอกทั้งชุมชน ขอขอบคุณมากครับท่านประธาน

นายสุเทพ ศิริขวา

ประธานสภา

นายทองคำ สังข์พัฒน์

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๙

ขอบคุณผู้บริหารนะครับ สำหรับสมาชิกที่จะชี้แจงอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านทองคำครับ

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านรองประธาน และฝ่ายบริหาร ครับ ข้อ ๔.๒ การโอนงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักปลัด ตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ที่ท่านนายกอยากได้เพราะอยากจะทำอำนวยความสะดวกในการประชุม ผมว่าก็ดีแต่ที่ผมว่าพัสดุก็น่าจะดูแลได้ก่อน ปีก่อนค่อยติดแอร์ ถ้าเป็นปรับอากาศหนึ่งเครื่องพอดูแลได้หรือไม่

นายสุเทพ ศิริขวา

ประธานสภา

ขอบคุณท่านสมาชิกหมู่ที่ ๙ ครับ สำหรับข้อนี้จะเป็นมติรณมนะครับ งบประมาณ ๑๐๘,๙๐๐ บาทจะแยกไม่ได้นะครับมติตรงนี้ ถ้าจะเอาเครื่องเดียวก็คงจะดำเนินการไม่ได้นะครับขอชี้แจงนะครับว่าถ้าเห็นชอบต้องเห็นชอบทั้งหมดนะครับ ขอกราบเรียนเชิญทางสมาชิกอีก ขอกราบเรียนเชิญครับ

นายสามารถ พันธุ์โย

เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ฝ่ายบริหาร ครับ ข้อ ๔.๒ การโอนงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักปลัด ตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง และไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยังไม่จำเป็น เพราะมีพัสดุอยู่แล้ว น่าจะพอบรรเทาได้ ผมยกตัวอย่าง อบต.หัวขวางเขาไม่มีสำนักเขาก็ยังอยู่ได้ และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฝากมาบอกให้ขอยุติไว้ก่อน เพื่อจะขอทำสถานที่เป็นชมรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป ถ้ายังไม่มีความเป็นจริง ผมก็อยากจะฝากท่านสมาชิกทั้ง ๑๑ หมู่บ้านช่วยดูแลทรัพย์สินของทางราชการช่วยกัน ภาษีทุกบาทนะครับ ที่เป็นประโยชน์ที่สุด แต่เรื่องของฤดูฝน พายุกำลังจะเข้ามากระผมดูข่าวเมื่อเช้า แต่ก็ไม่รู้จะกระทบตรงไหนบ้าน ขอขอบคุณครับ

นายสุเทพ ศิริขวา

ประธานสภา

ขอบคุณท่านสมาชิกหมู่ที่ ๑๑ ครับ ท่านสามารถ พันธุ์โย มรท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ กราบเรียนเชิญครับ ขอกราบเรียนเชิญครับท่านนายกครับ

นายเรืองยศ พจนนุสนธิ
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภา จะขอนำเรียนที่ประชุมดังนี้ ความหมายของการพัฒนาจริง ๆ ไม่ว่าจะป็นรูปลักษณะขององค์กร ไม่ว่าจะป็นรูปลักษณะของท้องถิ่นหรือชุมชนก็ตาม ใช่ว่าเราในที่มบริหารไม่ได้ตระหนัก อยากจะเรียนทุกท่านว่าการที่จะดำเนินการร้องขออะไรนั้นเราก็มีการประเมินสถานการณ์ทางการเงินการคลังและสิ่งที่จำเป็นเราจึงได้ร้องขอมา เราคงไม่ไปกล่าวถึงเรื่องภาษีของพี่น้องประชาชนมากมายนัก ส่วนที่เราดูแลกันอยู่ทราบว่าเป็นงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ตำบลของเราเป็นตำบลเล็กๆ ผมเคยถามทางคลัง และฝ่ายจัดเก็บภาษีได้ไม่ถึงล้านในส่วนของความจำเป็นไม่ว่าจะป็นในส่วนที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในส่วนของข้อบัญญัติใช้ไหมครับที่ท่านผ่านมาในสมัยนั้น เป็นเรื่องของการดำเนินการตามข้อบัญญัติซึ่งผ่านท่านประธานถึงท่านสมาชิกหมู่ที่ ๑๐ เรื่องข้อบัญญัติมันมีอยู่ในงบประมาณที่เราจะต้องดำเนินการในส่วนนี้ก็ฝากท่านประธานผ่านท่านสมาชิกหมู่ที่ ๙ ที่ท่านถามว่าโอนมาจากไหนครับ ก็ให้เป็นของทางสำนักปลัดชี้แจง ว่าโอนมาจากหมวดไหน แล้วมีผลกระทบอะไรหรือไม่ เพราะในที่มบริหารเราก็ประมาณงบประมาณของเราอยู่ เราก็คงไม่ฝืนความเสี่ยงและไม่พาพี่น้องฝืนอันตรายในส่วนในเรื่องอนาคตจะเข้าเท่าไรเป็นเรื่องของอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาทราบว่าการได้รับเงินอุดหนุนได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกตำบล อย่างของเราเขียนไว้ในแผนสี่สิบกว่าล้าน แต่ถามกองคลังแล้วว่าเข้ามาแค่สามสิบกว่าล้านเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อว่ในสิ่งที่เราร้องขอเราได้ศึกษาและประมาณการในเรื่องของงบประมาณแล้ว คงไม่กระทบส่วนอื่นของตามที่ท่านบอกว่าในข้อบัญญัติยังไม่ได้ทำส่วนที่เราตัดโอนเราตัดโอนงบภายใน โครงการไหนที่เหลื่อจ่ายและน่าจะเหลื่อจ่าย ซึ่งทางคณะบริหารกับเจ้าหน้าที่ได้ประเมินความเสี่ยงแล้ว เชื่อว่าทำได้ ท่านจะเห็นชอบหรือไม่ก็เป็นอำนาจของท่าน ขอขอบคุณมากครับ

นายสุเทพ ศิริขวา

เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดครับ

ประธานสภา

นายธนพัฒน์ ศิริสุริยเดช

หัวหน้าสำนักปลัด

กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงนะครับที่ท่านนายกพูดถึงการใช้งบประมาณนะครับของสำนักปลัดจะมีโอนเพิ่ม ๓ รายการ จะมีโต๊ะ เครื่องปรับอากาศ และผ้า màn งบประมาณประมาณ ๒๓๘,๓๐๔ บาท ตัวนี้ก็เป็นการโอนเพิ่ม สำหรับการโอนลด อยู่ที่แผนงานงบกลาง รายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ายเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับซึ่งทางนักพัฒนาชุมชนก็ได้พูดถึงเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุในส่วนที่เผื่อไว้สำหรับนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มให้ผู้สูงอายุในแต่ละคน คำนวณแล้วก็มีเงินคงเหลือที่สามารถจ่ายได้ ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่เราคำนวณรายจ่ายไว้ทุกอย่างแล้วที่จะเกิดขึ้นในงบประมาณนี้ ขอเรียนชี้แจงครับ

การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ หรือ วัสดุที่เราใช้ในราชการทุกประเภทครับ เขาเรียกว่าราคากลางเราไม่สามารถไปนำเสนอราคาในร้านที่ตลาดทั่วไป เพื่อเทียบเคียงได้ ในการกำหนดราคากลาง ก็ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุมาชี้แจงให้กับท่านสมาชิกทุกท่านครับ

นายสุเทพ ศิริขวา

ประธานสภาฯ

กระผมขออนุญาตชี้แจงนะครับในการอภิปรายชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องตรวจสอบเรื่องราคา สมาชิกทุกท่านสามารถตรวจสอบได้ สามารถอภิปราย สามารถสอบถาม ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ เป็นการตรวจสอบราคาว่าจริงหรือไม่เป็นหน้าที่ของสภานะครับ ซึ่งผู้รับผิดชอบทางพัสดุเชิญครับ

นางปิยลักษณ์

ขออนุญาตชี้แจงนะค่ะ ข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ขอชี้แจงในลักษณะของผ้าผืนที่ขอดำเนินการ ในมาตรฐานครุภัณฑ์เขาไม่ได้กำหนดราคามาให้ เราก็เลยสืบราคาตามท้องตลาดและเราได้ให้ผู้ประกอบการมาวัดขนาดของห้องประชุมที่เราจะดำเนินการและลักษณะผ้า ลักษณะของห้องประชุมของเราจะเป็นลักษณะที่เพดานมันต่ำค่ะและหน้าต่างมันไม่สนิทที่เป็นไม้และประตู เราเลยเลือกขนาดผ้าที่มีขนาดหนากว่าผ้าธรรมดาชนิดนี้ ประมาณ ๖ มิลลิเมตร ความหนาของผ้าเพื่อที่จะรองรับอุณหภูมิของแอร์ที่เราจะเปิดนะค่ะ เพื่อที่จะไม่ให้มีการออกนอกบริเวณ เราเลยใช้ผ้าที่หนากว่าปกติ และก็เขาจะวัดตามขนาดความกว้างคุณยวณะค่ะ ลักษณะของผ้าผืนนะค่ะ ก็ขอขอบคุณค่ะ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุเทพ ศิริขวา

ประธานสภาฯ

ขอบคุณหัวหน้าส่วนการคลังที่ชี้แจงนะค่ะ ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามอีกหรือไม่ครับ ขอกราบเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีกระผมมติครับ ท่านใดเห็นชอบกับมตินี้ยกมือครับ ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายสุเทพ ศิริขวา

ประธานสภาฯ

สำหรับวาระอื่น ๆ ผมขอพักเบรก ๑๐ นาที เชิญครับ

ครบเวลาพักเบรก

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ

นายสุเทพ ศิริขวา

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ อื่น ๆ มีท่านใดจะเสนอหรือไม่เชิญครับ

นายทองคำ สังข์พัฒน์

สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๙

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร กระผมมีเรื่องคือที่ผมของบประมาณซ่อมแซมท่านบอกว่าจะทำให้แต่พอดีติดธุระที่ศาลาอีสานเขียวท่านนายกก็ให้หินไปแล้วแต่ก็ยางมะตอย ที่ตรงนั้นสำคัญมากเพราะเวลาทำบุญจะทำตรงนั้นทางสัญจรลำบาก อีกส่วนโครงการเงินสะสมก็ส่งมาแล้วครับจะดำเนินการยังไงบอกผมด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ ที่ทำมาเป็นสองจุดครับก็อยากจะให้กองช่างไปดูด้วยครับ

นายสุเทพ ศิริขวา
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับท่านสมาชิกหมู่ที่ ๙ ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการทำถนนของท่าน
นะครับ คือตามที่จริงมันไม่ได้ติดอยู่ที่ฝ่ายบริหาร แต่ติดอยู่ที่หมู่บ้านของท่านเองจะ
ดำเนินการเร็วหรือช้าเพราะทางหมู่บ้านอื่นก็ยังรอถ้าไม่รีบทำมันจะหมดนะครับ เป็น
อำนาจหน้าที่ของหมู่ ๑,๗,๙ ที่จะดำเนินการตอนไหนทาง ผอ.ช่างก็พร้อมที่จะ
ดำเนินการ ผมก็คงจะลงไปดูด้วยเรื่อย ๆ นะครับสำหรับเรื่องที่จะทำถนนที่ขอมมา ก็มีอีก
เรื่องที่ชอบทางบริหารชี้แจงเรียนเชิญครับ

นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
นายกอบต.

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่านครับในส่วนที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๙
ถามมา ที่จริงเราก็พร้อมแล้วครับ แต่ความยุ่งยากอยู่ที่กองช่างเพราะภารกิจช่วงนี้ก็จะ
เป็นเรื่องของการทำเอกสารขอให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงครับ

นายสุเทพ ศิริขวา
ประธานสภาฯ

เรื่องยางมะตอยของหมู่ ๑,๗,๙ ผมก็ชี้แจงแล้วแต่ก็ขอให้ผู้อำนวยการกองช่าง
ชี้แจงอีกครั้ง เชิญครับในการดำเนินการ และเรื่องเงินสะสมขอท่านชี้แจงครับ

นายประสงค์ สุภาวัฒนพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภา เรื่องยางมะตอยหมู่บ้านยังไม่ได้แจ้งความว่าจะให้
ดำเนินการเมื่อไหร่ และก็เรื่องเงินสะสมที่ส่งโครงการเข้ามา ถ้าส่งครบทั้งหมดจะลง
พื้นที่เพื่อประมาณการเป็นตัวเลขแล้วก็จะทำเรื่องเข้าสภา และก็ออกไปพร้อมกับการ
ประชาคมแผนครับ

นายสุเทพ ศิริขวา
ประธานสภาฯ

ขอบคุณมากครับผู้อำนวยการกองช่างขอเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่อง
ดำเนินการส่งแผนส่งโครงการนะครับ คือผมค่อนข้างจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกเรื่องขอ
ชี้แจงให้สภาได้รับทราบครับเกี่ยวกับเรื่องดำเนินการคือที่ผมเร่งให้สมาชิกรีบส่งให้เร็วๆ
ทางผู้นำก็ดำเนิน เหตุผลที่ให้รีบส่งเพราะอยากให้พร้อมนะครับ ทั้งโครงการเงินสะสม
โครงการละสองแสนบาทและโครงการในแผนปี ๒๕๖๖ ในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖ ไม่ต่ำ
กว่าหนึ่งแสนบาทนะครับที่กระผมได้แจ้งในไลน์ก็อยากให้ทางสมาชิกสภารีบดำเนินการ
ส่ง เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้โครงการแล้วจะได้ออกประชาคม ในการออกประชาคมก็จะ
ออกไปสอบถามชาวบ้านว่าเห็นด้วยหรือไม่กับที่ทางสมาชิกส่งมา กระผมก็ของแจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบนะครับ ที่ผ่านมามีล่าช้าก็คือหมู่ ๖ หมู่ ๘ แต่ ณ ปัจจุบันจะเป็นหมู่ที่
๑,๗,๙ นะครับที่ช้า ท่านใดมีเรื่องจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ กราบเรียนเชิญครับ เชิญ
ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๑ ครับ

นายประจักษ์ เจตนา
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่านครับ และเจ้าหน้าที่ครับ เรียนท่านประธานสภาครับเนื่องจากการโอน
บัญชีเงินรายจ่ายสำนักปลัดครับขออนุญาตทบทวนโครงการที่ทางนายกขอเข้ามา เห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วยท่านต้องทบทวนอีกครั้งนะครับ ที่ทางสมาชิกเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วยกับทางนายกเสนอมมา เพราะมันมี ๒ มตินะครับ ส่วนการเปลี่ยนคำชี้แจงข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายของงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ทางกองช่างเสนอมามาผ่านมติที่ประชุมเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ท่านชี้แจงง่ายเกินไปหรือเปล่าครับว่าพิมพ์ผิด ผมก็อยากจะสอบถามทางกองช่างว่างบประมาณที่ตั้งไว้ของหมู่ ๕ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่พอมาเปลี่ยนแปลงผมอยากทราบว่าผ่านมติที่ประชุมมาได้อย่างไรครับ ขอขอบคุณครับผม

นายสุเทพ ศิริขวา
ประธานสภาฯ

ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีผิดพลาดได้ ไม่ว่าจะทางผู้ปฏิบัติ นักวิเคราะห์หรือผู้อำนวยการกองช่างอาจจะตรวจสอบ ตรวจสอบไม่ถูกต้อง พอได้ตรวจสอบก็พบข้อผิดพลาดจึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจากสภาซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือว่าทางผู้อำนวยการกองช่างมีอะไรชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ ๑ หรือไม่ครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

นายประสงค์ สุภาวัฒน์พันธ์ ไม่มีครับ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุเทพ ศิริขวา ไม่มีนะครับ เพราะได้ชี้แจงสภาไปแล้ว สำหรับสมาชิกท่านใดมีเรื่องสอบถาม

ประธานสภาฯ

ทางผู้บริหารก็ขอกราบเรียนเชิญครับ เชิญท่านรองครับ

นายวิรัช สีนัดยง
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเรื่องที่จะเสนอกถามเกี่ยวกับรางระบายน้ำที่ผู้อำนวยการกองช่างได้ออกไปดูแล้วว่าจะให้รถดับเพลิงไปล้างท่ออุดตันประมาณสองเดือนแล้วนะครับที่ว่าจะไปล้างแล้วค่อยซ่อมแซมท่อที่มันอุดตันหรือว่าจะเปลี่ยนใหม่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการ ฝนก็ตกมาหลายครั้ง ท่อก็ตันเหมือนเดิมถ้าไปล้างรางระบายน้ำก็คงจะระบายได้ดี ถ้าล้างแล้วก็จะได้ซ่อมแซม ก็รอนานแล้วนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุเทพ ศิริขวา
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านสมาชิกหมู่ที่ ๖ ขออนุญาตนะครับท่านสมาชิกหมู่ที่ ๖ ก่อนอภิปรายท่านต้องบอกใช้สิทธิสมาชิกหมู่ที่ ๖ นะครับ ผมเป็นคนเคร่งเรื่องระเบียบนะครับ ทุกท่านมีสิทธิอภิปราย ทั้งท่านเลขา ท่านรองประธานสภา แต่ต้องใช้สิทธิสมาชิกนะครับขอบคุณครับ เชิญท่านผู้บริหารครับหรือ ผู้อำนวยการกองช่าง

นายประสงค์ สุภาวัฒน์พันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำหรับการล้างร่องระบายน้ำ ขอให้ทางหมู่บ้านพร้อมวันไหนให้แจ้งเข้ามาเดี๋ยวจะให้ทางรถดับเพลิงออกไปดำเนินการ ช่วงที่คุยกันวันนั้นยังไม่มีนายกตัวจริง การสั่งการอาจจะไม่เหมือนกับนายกตัวจริง ก็ขอให้ทำหนังสือเข้ามาใหม่ นะครับ ถ้าได้รับหนังสือแล้ว ก็จะรีบดำเนินการครับ

นายประจักษ์ เจตนา
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑

เรียนสอบถามเรื่องการซ่อมแพร่ครับดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ

นายเรืองยศ พจนนุสนธิ เรื่องซ่อมแซมแพรวสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ได้หารือกันแล้ว ให้ใช้เงินการจ่ายขาดเงิน
นายก อบต. สะสม และให้ผู้อำนวยการกองช่างเสนอหนังสือมาอีกครั้ง

นายประสงค์ สุภาวัฒน์ เครื่องสถานที่ ๑ ได้ทำการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วและใช้งานได้แล้ว สถานที่ ๒
ผู้อำนวยการกองช่าง ที่ล้มได้กู้ซากไปแล้ว แต่ยังไม่ซ่อมเพราะยังประเมินราคาค่าเสียหายยังไม่ได้ หวังว่า
สมาชิกทุกท่านคงเข้าใจ

นายสุเทพ ศิริขวา ขอบคุณครับ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม ไม่มี

นายสุเทพ ศิริขวา เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีกกระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน

ประธานสภาฯ ครั้งนี้ กระผมขอปิดประชุมครับ


ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.


(ลงชื่อ)  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายสามารถ พันธุ์โย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

คณะกรรมการฯ ได้มาตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน สมัย
ประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิรัช สิ้นดัยก)

ลงชื่อ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางศิริภรณ์ สีวิลาศ)

ลงชื่อ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวนภาพร อุทาทัย)